

HUYỆN ỦY KIM ĐỘNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BẢN BIÊN TẬP

*

Số: 8/2024

BẢN TIN TỔNG HỢP

(Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 8 năm 2024)

TRONG SỐ NÀY

I. ĐIỂM TIN

1. Hội nghị học tập, quán triệt, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng.
2. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV tại huyện Kim Động.
3. Kỳ họp thứ Mười ba, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX.
4. Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
5. Lễ phát động triển khai “Luật Căn cước công dân năm 2023”.
6. Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
7. Các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
8. Hội nghị Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Cụu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024.
9. Bảo hiểm xã hội huyện đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ.

II. VĂN BẢN BAN HÀNH TRONG THÁNG

III. TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY CHI BỘ THÁNG 8/2024.

V. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ cơ sở, ấn hành theo Đề án “*Xây dựng và phát hành bản tin tổng hợp phục vụ sinh hoạt chi bộ*” của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trưởng Ban biên tập

TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG - ỦY VIÊN BTV HUYỆN ỦY

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

I. ĐIỂM TIN

1. Hội nghị học tập, quán triệt, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng

Sáng ngày 09/7/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức điểm cầu của huyện để tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Việc xác định các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là cơ sở quan trọng để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện; là căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời, là yêu cầu có tính tất yếu trong bảo vệ, phát triển Đảng và chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa.... Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Chiều ngày 09/7/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức điểm cầu của huyện để tham dự Hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy học tập quán triệt, tuyên truyền, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng (Quý II/2024), thông tin tình hình biển đảo Việt Nam. Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên của Vùng 1 Hải quân thông tin tình hình biển, đảo Việt Nam trong thời gian gần đây. Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt các nội dung: Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh: Để các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy sớm đi vào cuộc sống, các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất về nhận thức trong tổ chức triển khai thực hiện; việc tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy theo quy định.

2. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV tại huyện Kim Động

Ngày 03/7/2024 tại Hội trường lớn của huyện, các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri của huyện sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị tiếp xúc, đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã thông tin tới cử tri huyện kết quả kỳ họp thứ 7; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ trước.

Cử tri trong huyện giá cao chất lượng Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp này, bày tỏ sự đồng tình với các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp. Đồng thời, kiến nghị Quốc hội xem xét, khắc phục bất cập về độ tuổi nghỉ hưu đối với một số ngành nghề đặc thù, trong đó có đối tượng là giáo viên.

Đại biểu Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin tới cử tri một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; phát biểu, tiếp thu và giải trình một số nội dung kiến nghị của cử tri; đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ và gửi đến Quốc hội và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

3. Kỳ họp thứ Mười ba, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX

Ngày 09/7/2024, tại Nhà Văn hóa Trung tâm huyện, Thường trực HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Mười ba.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2023; Báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của các cơ quan tư pháp huyện; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười ba - HĐND huyện và một số nội dung quan trọng khác.

Tại phần thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn nhiều vấn đề cử tri trong huyện quan tâm về các lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường, văn hóa thông tin... đã được Chủ tịch UBND huyện và các ngành chức năng của huyện giải đáp.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Mười ba - HĐND huyện khóa XX đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

4. Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 05/7/2024, tại Nhà Văn hóa Trung tâm huyện, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, các cấp Hội đã bám sát, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện khóa V và các nghị quyết của Ủy ban Hội cấp trên; phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, sáng tạo, thiết thực; nội dung bám sát nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn ở cơ sở. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp” được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có chiều sâu. Nhiều chương trình, hoạt động mới, sáng tạo được các cấp bộ hội triển khai hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 4.720 hội viên mới, tổ chức tư vấn khởi nghiệp, tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp cho 9.425 hội viên, thanh niên (vượt chỉ tiêu); ghi nhận trên 350 ý tưởng sáng tạo do thanh niên đề xuất; phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên, bộ đội xuất ngũ; đứng ra vay tín chấp với Ngân hàng CSXH huyện số tiền trên 43 tỷ đồng (vượt kế hoạch); thực hiện 10 công trình thanh niên cấp huyện, 138 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; trồng mới hơn 10.000 cây xanh; 17/17 xã thị trấn có mô hình, giải pháp hỗ trợ thanh niên yếu thế; tổ chức 02 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 600 đối tượng gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tặng 30 chiếc xe đạp cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn có ý chí vươn lên trong học tập; vận động thanh niên tình nguyện hiến được 2.681 đơn vị máu...

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, với khẩu hiệu hành động Thanh niên Kim Động Tiên phong - Sáng tạo - Đồng hành - Phát triển góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh, Đại hội đã đưa ra 05 nhóm chỉ tiêu cơ bản với các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Đại hội đã hiệp thương chọn, cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 29 uỷ viên; hiệp thương chọn, cử đồng chí Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khóa V giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2024- 2029; hiệp thương chọn, cử 17 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029.

5. Lễ phát động triển khai “Luật Căn cước công dân năm 2023”

Sáng ngày 01/7/2024, Công an huyện đã tổ chức Lễ phát động triển khai “Luật căn cước năm 2023” trên địa bàn huyện.

Luật Căn cước số 26/2023/QH15 được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 27/11/2023, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Song song với việc sửa tên dự án Luật từ Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước thì Quốc hội cũng thống nhất đổi tên “Căn cước công dân” thành “Căn cước”. Theo đó, Luật Căn cước có nhiều điểm mới so với Luật Căn cước công dân năm 2014 như: đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước; mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên và công dân Việt Nam dưới 14 tuổi, trong đó công dân Việt Nam từ đủ 14

tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước còn công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu; Luật cũng bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch; bổ sung quy định cấp Căn cước điện tử. Bên cạnh đó, Luật còn bổ sung quy định thu thập thông tin sinh trắc học mống mắt đối với công dân từ đủ 06 tuổi trở lên khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước...

Tại Lễ phát động, Công an huyện đã làm thủ tục cấp Thẻ căn cước đối với 05 trường hợp là công dân dưới 14 tuổi thông qua người đại diện là cha mẹ. Tại đây, phụ huynh được hướng dẫn đăng ký thủ tục trên cổng dịch vụ công Quốc gia qua ứng dụng VNeID, sau đó trẻ được thu nhận sinh trắc vân tay, chụp ảnh gương mặt và thu nhận mống mắt.

Việc triển khai thực hiện Luật căn cước mới sẽ đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư ở địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

6. Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sáng ngày 08/7/2024, Ban đại diện hội Người cao tuổi (NCT) huyện tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Những năm qua, Hội Người cao tuổi của huyện đã tổ chức thực hiện tốt 3 nhiệm vụ chính là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chăm sóc cho người cao tuổi và

phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn huyện. Trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT, toàn huyện đã có hơn 1.000 hội viên NCT được hưởng chế độ trợ cấp xã hội theo quy định, 100% hội viên NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 100% các cơ sở hội đã tham mưu tổ chức tốt hoạt động chúc thọ, tặng quà cho gần 9.000 lượt NCT trị giá hơn 3 tỷ đồng. Phối hợp với trung tâm y tế huyện, Viện mắt Alila lập hồ sơ theo dõi và khám sức khỏe định kỳ cho hơn 2.000 hội viên, tổ chức khám mắt miễn phí cho gần 400 người cao tuổi. Tổ chức thăm hỏi, tặng gần 650 xuất quà hỗ trợ hội viên NCT có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa tổng trị giá 188.000.000 đồng từ nguồn quỹ chăm sóc NCT.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, trong số hơn 7.000 hội viên người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động sản xuất có tới gần 200 hội viên người cao tuổi đang làm chủ các mô hình trang trại, gia trại, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Thực hiện phong trào xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được hội viên NCT hưởng ứng tích cực bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Đã tham gia, vận động hiến gần 7.360m² đất, đóng góp gần 7.600 ngày công, ủng hộ trên 440.000.000 đồng để xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng nông thôn.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng được phát triển đa dạng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần NCT. Đến nay đã có gần 200 câu lạc bộ thể dục thể thao NCT trong toàn huyện, với gần 5.800

hội viên tham gia luyện tập thường xuyên, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích. Ngoài ra, hội viên Hội người cao tuổi còn tích cực tham gia các phong trào thi đua của các cấp gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia bảo vệ môi trường, công tác khuyến học, khuyến tài. Vận động nhân dân, con cháu tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.....

Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029, đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh; nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi; tăng cường phát huy vai trò người cao tuổi; đẩy mạnh phát triển hội viên; nâng cao chất lượng phong trào tuổi cao gương sáng, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đề ra một số mục tiêu phấn đấu: 100% cán bộ Hội cấp huyện và cơ sở được tham gia tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng công tác Hội; 100% NCT trong độ tuổi theo quy định được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước, của tỉnh như trợ cấp xã hội, chúc thọ, mừng thọ, bảo hiểm y tế; 100% xã, thị trấn xây dựng và duy trì hoạt động thường xuyên Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội người cao tuổi huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029, gồm 19 thành viên và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội người cao tuổi cấp tỉnh.

7. Các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024)

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, trong những năm qua, công tác đền ơn, đáp nghĩa luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong huyện quan tâm thực hiện tốt. Các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân của người có công, được giải quyết đúng, đủ và kịp thời theo quy định. Toàn huyện hiện có khoảng 9.900 lượt người có công và thân nhân người có công được hưởng trợ cấp hàng tháng và các phụ cấp liên quan, với số tiền trợ cấp hàng năm là trên 71,2 tỷ đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thương binh liệt sĩ, toàn huyện đã trao tặng 9.186 suất quà bao gồm quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện, của các xã, thị trấn, các ngành, đoàn thể, cá nhân và các doanh nghiệp với số tiền khoảng hơn 3,4 tỷ đồng được trao tặng tới các gia đình người có công.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, cùng một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho đại diện các thương binh, bệnh binh, người có công, thân nhân gia đình liệt sỹ trên địa bàn huyện. Tại các nơi tới thăm và tặng quà, các đồng chí lãnh đạo huyện đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống, kinh tế của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và mong muốn các gia đình chính sách, người có công luôn phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu

trong các phong trào, hoạt động của địa phương, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

8. Hội nghị Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024

Sáng ngày 28/6/2024, Hội CCB huyện tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024”, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024 - 2029.

Giai đoạn 2019 - 2024, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” được các cấp hội triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn với các phong trào, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; “Dân vận khéo”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “3 xây, 2 có”. Nổi bật là phong trào thi “CCB huyện Kim Động đoàn kết, gương mẫu, chung sức xây dựng quê hương”, gồm 4 nội dung chính là: xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở trong sạch vững mạnh; Giữ gìn an ninh, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; Vận động nhân dân giao đất ở những nơi có dự án và tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang giao thông, thủy lợi.

Nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, Hội viên CCB trong huyện đã tích cực tham gia, giữ vai trò nòng cốt trong 37 mô hình CLB, tổ tự quản về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; 55 Tổ dân vận khéo ở các địa

phương. Hưởng ứng phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội đã tín chấp, tạo điều kiện cho hơn 670 hộ hội viên vay hơn 49 tỷ đồng từ ngân hàng CSXH và Quỹ hội để đầu tư phát triển kinh tế; duy trì hoạt động hiệu quả 17 mô hình CLB sản xuất kinh doanh... Nhờ vậy, nhiều gia đình hội viên có mức thu nhập ổn định, đời sống ngày càng khá giả.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đô thị văn minh, hội viên Hội CCB đã gương mẫu đi đầu tham gia, vận động hiến gần 4.600 m² đất, ủng hộ hơn 2,5 tỷ đồng và đóng góp nhiều ngày công để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn khang trang, sạch đẹp. Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, hàng năm có trên 96% hội viên trong huyện được đánh giá là “CCB gương mẫu”, 19/19 cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hội CCB huyện 5 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Giai đoạn 2024 - 2029, Hội CCB huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu hợp pháp. Tích cực phối hợp với các đoàn thể tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ... Phân đấu hằng năm: 100% tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ; 98% hội viên đạt tiêu chuẩn “CCB gương mẫu” và gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hoá”; không có hội viên vi phạm pháp luật.

Tại Hội nghị, đã có 6 tập thể và 10 cá nhân vinh dự được chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen về thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024. Hội nghị cũng biểu quyết cử 10 đồng chí đại biểu tham dự Đại hội phong trào thi đua “CCB gương mẫu” cấp tỉnh.

9. Bảo hiểm xã hội huyện đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ

Nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai Đề án 06 của Chính phủ, thời gian qua cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện đã chủ động, phối hợp đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động về chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội để người dân hiểu về các tiện ích và tích cực phối hợp với cơ quan BHXH, cơ quan chức năng triển khai thực hiện. Tính đến ngày 30/6/2024, toàn huyện có 98.529 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được xác thực với dữ liệu dân cư Quốc gia đạt 99,8%. Có 3.100 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản, đạt 66% người thụ hưởng. Việc tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử trong 6 tháng đầu năm 2024 là 46.301 hồ sơ. Việc cấp thẻ BHYT trẻ em liên thông qua cổng dịch vụ công là 763 hồ sơ. Các chế độ chi trả một lần, ốm đau, thai sản, 100% chuyển khoản không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, đơn vị cũng tích cực phối hợp với ngành Y tế hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT triển khai sử dụng căn cước gắn chip hoặc qua ứng dụng VNeID trong hoạt động khám, chữa bệnh. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2024

đã tra cứu thành công 8.142 trường hợp khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, đạt tỷ lệ 27%. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội huyện cũng thực hiện liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp 746 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các xã, thị trấn theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thời gian tới, BHXH huyện tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tiếp cận và sử dụng các tiện ích mà Đề án mang lại trong lĩnh vực an sinh xã hội. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền số, xã hội số.

II. VĂN BẢN BAN HÀNH TRONG THÁNG

1. Công văn số 1039-CV/HU ngày 02/7/2024 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 1677-TB/TU ngày 25/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị định số 33/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ.

2. Công văn số 1043-CV/HU ngày 8/7/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức.

3. Công văn số 1045-CV/HU ngày 8/7/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 793-KL/TU ngày 01/7/2024 của Hội nghị lần thứ 32 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024.

4. Kế hoạch số 159-KH/HU ngày 28/6/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện mô hình chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ cơ sở “bốn tốt”.

5. Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 1/7/2024 của UBND huyện triển khai thực hiện Quyết định số 16/2024/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách và một số điều kiện đảm bảo hoạt động của tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

6. Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 1/7/2024 của UBND huyện kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, cơ sở kinh doanh, mỹ phẩm trên địa bàn huyện.

III. TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH

Một số nét chính về tình hình thế giới 6 tháng đầu năm 2024; Dự báo thời gian tới

6 tháng đầu năm 2024, thế giới tiếp nối các xu hướng địa chính trị của năm 2023 với mức độ phức tạp, khó lường và thách thức hơn. Những vấn đề nổi cộm trong quan hệ quốc tế vẫn không tìm được giải pháp đột phá và thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống gia tăng tác động khiến các quốc gia tiếp tục điều chỉnh chính sách, nâng cao tự chủ chiến lược.

1. Kinh tế thế giới có nhiều dấu hiệu khởi sắc nhưng tốc độ tăng trưởng chậm, không đồng đều và tiếp diễn tình trạng phân mảnh địa kinh tế. Chỉ số PMI tổng hợp toàn cầu tháng 5 đã tăng lên mức 52,6 điểm (cao nhất kể từ tháng 12 năm 2021). Các dấu hiệu phục hồi được thể hiện rõ nét ở từng quốc gia, với tốc độ tăng trưởng sản lượng tăng nhanh ở Mỹ, Trung Quốc và Anh, trong khi mức độ thu hẹp đang giảm bớt ở Nhật Bản và khu vực đồng tiền chung Euro. Tuy nhiên, xu hướng hồi phục tăng

trường còn mong manh, nhất là khi những trở ngại đối với tăng trưởng toàn cầu vẫn hiện hữu; chính sách tiền tệ đang kéo dài trạng thái thắt chặt và bất ổn kinh tế gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị. Ngoài ra, giá cả lương thực, năng lượng và chi phí vận chuyển vẫn ở mức cao khiến lạm phát toàn cầu dù có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng áp lực giá cả vẫn tiếp tục gia tăng, chưa về mức mục tiêu mà các quốc gia mong muốn và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Lạm phát lương thực đã ảnh hưởng đến một số quốc gia có thu nhập thấp, nặng nề hơn nhiều so với mức trung bình thế giới. IMF dự báo, lạm phát toàn cầu năm 2024 ở mức 5,9%, so với mức 6,8% năm 2023.

2. Nhiều cuộc bầu cử quan trọng trên thế giới đã và đang diễn ra, góp phần định hình cách thức hợp tác quốc tế cũng như xác định lại vai trò lãnh đạo trong cộng đồng quốc tế. Tại Nga, Tổng thống Putin đã tái đắc cử nhiệm kỳ 5 với số phiếu áp đảo (chiếm 87,28%). Ngay sau khi nhậm chức, ông Putin đã có những cải tổ quan trọng về chính phủ; đẩy mạnh chính sách đối ngoại “hướng Đông” và Học thuyết đối ngoại 2023 nhằm phá vỡ thế bao vây, trừng phạt của Mỹ, phương Tây. Tại châu Âu, nhiều quốc gia có sự biến động về lãnh đạo cấp cao cũng như tổ chức nội các. Khối Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) trung hữu tiếp tục giữ được vị thế là lực lượng chính trị lớn nhất trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) với 189 ghế. Cùng với sự vươn lên của nhóm trung hữu EPP, những quyết sách của châu Âu trong thời gian tới được dự báo sẽ tập trung chủ yếu vào tăng cường sự thống nhất trong việc ủng hộ Ukraine và củng cố ngành công nghiệp quốc phòng EU. Tại Ấn Độ, Thủ tướng

Narendra Modi tái đắc cử nhưng đang cầm quyền mất đa số trong Quốc hội.

Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ tiếp tục diễn biến sôi động với sự đối đầu giữa đương kim Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump. Tại cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở bang Pennsylvania, ngày 13/7/2024, đã xảy ra vụ nổ súng khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump bị thương. Ngay sau đó, lực lượng Mật vụ Mỹ đã "vô hiệu hóa đối tượng xả súng". Người phát ngôn chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump xác nhận, ông vẫn ổn và đang được kiểm tra tại một cơ sở y tế địa phương.

Ngay sau sự việc trên, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã đồng loạt lên tiếng phản đối bạo lực chính trị dưới bất kỳ hình thức nào: Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi chấm dứt bạo lực chính trị. Ông nhấn mạnh: "Tại Mỹ, không có chỗ cho hành vi bạo lực như vậy. Điều này thật tồi tệ". Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án mạnh mẽ vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump và gọi đây là "hành vi bạo lực chính trị". Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định, bạo lực chính trị không bao giờ được chấp nhận. Ông bày tỏ sự chia sẻ với ông Trump, những người có mặt tại cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ và toàn thể người dân nước này. Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cho rằng, vụ tấn công nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ phải bị tất cả những người bảo vệ nền dân chủ và các cuộc đối thoại chính trị phản đối mạnh mẽ. Ông Silva nhấn mạnh, "Những gì chúng ta chứng kiến hôm nay là không thể chấp nhận được". Bên cạnh đó, lãnh đạo nhiều

nước khác như: Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, Philippines, Anh... đã lên án mạnh mẽ vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump.

3. Các cuộc xung đột, điểm nóng tiếp tục diễn ra, không loại trừ nguy cơ leo thang, gây bất ổn đối với an ninh thế giới. Cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục ở thế giằng co quyết liệt trên thực địa, triển vọng đàm phán vẫn rơi vào bế tắc khi không có sự thoả hiệp, nhượng bộ nào giữa hai bên. Hoa Kỳ và các nước phương Tây tiếp tục cam kết viện trợ cho Ukraine nhưng cũng gặp khó khăn do sự chia rẽ trong chính trị nội bộ. Xung đột Israel - Palestine tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng có xu hướng hạ nhiệt với các nỗ lực thúc đẩy đàm phán ngừng bắn. Đáng chú ý đã có những dấu hiệu tích cực đối với việc công nhận tư cách đầy đủ của Nhà nước Palestine tại Liên hợp quốc. Tình hình bán đảo Triều Tiên gia tăng căng thẳng khi Triều Tiên tuyên bố từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền và liên tiếp triển khai các vụ thử tên lửa, phóng vệ tinh cũng như tăng cường quân đội tại khu vực phi quân sự. Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp trên thực địa, đặc biệt là giữa Trung Quốc và Philippine. Mỹ tiếp tục gia tăng can dự và hiện diện tại khu vực thông qua các hoạt động tập trận, diễn tập song và đa phương với các đồng minh, đối tác. Các điểm nóng và xung đột trên toàn cầu đã thúc đẩy xu hướng gia tăng chi tiêu quân sự và cảnh báo răn đe. Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh về nguy cơ hạt nhân đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

4. *Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục đối đầu, cạnh tranh gay gắt.* Các nước lớn gia tăng tập hợp lực lượng, thúc đẩy các sáng kiến, cơ chế do mình dẫn dắt. Đáng chú ý là sự mở rộng của khối BRICS (Nhóm các nền kinh tế mới nổi) với 5 thành viên mới là Ai Cập, Ethiopia, Iran, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Saudi Arabia cho thấy mong muốn về tăng cường tiếng nói và quyền tự chủ của nhóm nước này trong các vấn đề toàn cầu, ủng hộ một trật tự quốc tế vô tư, công bằng, đa dạng và đa cực hơn, thay cho trật tự bị chi phối bởi các cường quốc kinh tế phương Tây.

Các chuyên gia dự báo nửa cuối năm 2024, tình hình thế giới và khu vực vẫn sẽ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Cạnh tranh nước lớn và sự phân tuyến trong quan hệ quốc tế có thể gay gắt hơn. Các điểm nóng và các vấn đề an ninh phi truyền thống (*an ninh nguồn nước, lương thực, năng lượng...*) tiếp tục diễn tiến. Kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro, sự chuyển dịch chuỗi cung ứng và điều chỉnh chính sách của các nước lớn sẽ tạo cơ hội cho các nước Đông Nam Á có cơ hội thu hút được nhiều nguồn lực để phát triển. Mặt khác, việc tái định hình các khuôn khổ hợp tác và xu thế bảo hộ thương mại được cho là sẽ gia tăng.

5. *Dur luận quốc tế về kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.*

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú

Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước Việt Nam, từ ngày 19 - 20/6/2024. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga (16/6/1994 - 16/6/2024).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên trao đổi sâu rộng về nhiều nội dung và phương hướng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nga trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ; các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hai bên đã ra "*Tuyên bố chung giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở những thành tựu của 30 năm thực hiện Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga*", thể hiện quyết tâm của Lãnh đạo và nhân dân hai nước nhằm đưa hợp tác song phương ngày càng hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, xứng tầm Đối tác chiến lược toàn diện, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của cả nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Truyền thông Nga và các hãng thông tấn, báo chí lớn, uy tín trên thế giới dành sự quan tâm cao, chú ý đặc biệt đến chuyến thăm với các tuyến tin, bài, hình ảnh cập nhật thông tin liên tục. Dư luận quốc tế nhấn mạnh "*Việt Nam là quốc gia thứ ba Tổng thống Putin đến thăm kể từ khi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5*" và Tổng thống Nga Putin được người dân Việt Nam chào đón nồng

nhật; nhân mạnh, mối quan hệ của Việt Nam với Nga rất gần gũi và có từ nhiều thập kỷ trước.

Đáng chú ý, Financial Times ngày 20/6 có bài viết: “*Chiến thắng ngoại giao cây tre của Việt Nam với các chuyến thăm của Biden, Tập Cận Bình và bây giờ là Putin*” nhân mạnh Việt Nam đã “*cân bằng sự cạnh tranh địa chính trị bằng một phong thái mà các quốc gia khác không có được*”; chuỗi ba chuyến thăm cho thấy Việt Nam thành thạo trong việc thu hút đầu tư sản xuất từ các công ty, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đang khéo léo quản lý các mối quan hệ quốc tế.

Thông tin về chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của Tổng thống Nga V.Putin được lan tỏa rộng rãi, tích cực trên các trang báo và truyền thông Nga. Thông tin trước, trong và sau chuyến thăm liên tục được cập nhật. Báo chí Nga đăng nhiều nội dung về các nhà ngoại giao Nga và Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm, trong đó đề cao tầm quan trọng và sự ưu tiên của hai bên đối với quan hệ Việt Nam - Nga và kỳ vọng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước sau chuyến thăm. Các tin, bài trên báo chí Nga cũng nhân mạnh lịch sử tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Nga, Việt Nam luôn ghi nhớ, biết ơn sự hỗ trợ to lớn của Nga trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Liên quan đến một số vấn đề khu vực và quốc tế, báo chí Nga khẳng định, hai nước nhất trí “*không tham gia bất kỳ liên minh hoặc hiệp ước nào với các nước thứ ba làm tổn hại đến độc lập, chủ quyền của hai bên, thậm chí sẽ không hành động chống lại bên thứ ba*”.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY CHI BỘ THÁNG 8/2024

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các biện pháp nhằm duy trì, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

2. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc lúa mùa; phòng, chống bão, úng; phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy, tiết kiệm điện; phòng ngừa tai nạn, thương tích ở trẻ em.

3. Tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới để mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và nghiêm túc chấp hành Quy định. Kết hợp chặt chẽ việc triển khai thực hiện Quy định với thực hiện mô hình chi bộ “bốn tốt”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các quy định của Đảng về nêu gương và về những điều đảng viên không được làm để mỗi cán bộ, đảng viên tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa” theo tiêu chí các chuẩn mực.

4. Tiếp tục lãnh đạo công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; việc phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; Kế hoạch số 119-KH/HU ngày 14/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xử lý các vi phạm trong lĩnh

vực quản lý đất đai, xây dựng, giao thông, thủy lợi, đề điều; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện trong tháng: 94 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2024), 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024), 78 năm Ngày thành lập Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2024), Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam (10/8)... gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

5. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tăng cường công tác tuần tra cảnh giới, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

V. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Hiệu quả từ phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh xã Đức Hợp

Hội Cựu chiến binh xã Đức Hợp hiện có 570 hội viên sinh hoạt ở 06 chi hội. Phát huy phẩm chất cao đẹp

của “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Đức Hợp đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”. Qua đó tiếp tục giữ vững, phát huy bản lĩnh, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ, hội viên CCB, đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Thực hiện chương trình trọng tâm “giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững”. Hội đã lấy Câu lạc bộ Cựu chiến binh - Cựu quân nhân sản xuất kinh doanh làm nòng cốt để tuyên truyền và hướng dẫn kỹ thuật, kinh nghiệm cho hội viên trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế, chủ yếu là phát triển trang trại, gia trại vừa và nhỏ; kết hợp sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Hội đã duy trì 6 tổ tiết kiệm, nhận ủy thác nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội với số vốn 7,66 tỷ đồng cho 124 hộ gia đình hội viên vay. Quỹ tình nghĩa của Hội đã cho 25 hội viên vay với số tiền là 350.000.000 đồng. Nhờ đó đã giúp hội viên có nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Nhiều cán bộ, hội viên CCB đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, tỷ lệ hội viên khá, giàu đạt 75,2%.

Thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, ngày vì người nghèo, xóa nhà tạm, hiến đất xây dựng nông thôn mới... do các cấp, các ngành phát động. Giai đoạn 2019 - 2024 hội đã vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, hội viên tham gia ủng hộ các loại quỹ được gần 200 triệu đồng. Tuyên truyền, vận động trên 100 gia đình hội viên tự nguyện

tháo dỡ công trình, hiến hàng trăm m² đất thổ cư làm đường giao thông nông thôn, ủng hộ hàng trăm triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp hàng trăm ngày công lao động khơi thông cống rãnh thoát nước đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh và đường hoa, lắp đèn chiếu sáng. Qua đó góp phần hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương.

Tích cực hưởng ứng tham gia có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia tổ dân vận khéo, tổ hòa giải, câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội ở địa phương. Giai đoạn 2019 - 2024 đã phối hợp, hòa giải thành công 22 vụ trên địa bàn góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị.

Phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống quê hương Đức Hợp 2 lần anh hùng. Hội CCB xã đã chủ động phối hợp, cùng với Đoàn thanh niên, Ban chỉ huy Quân sự xã, các nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền cho học sinh trong xã về các chủ chương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó nâng cao nhận thức, lòng tự hào về truyền thống của dân tộc, tinh thần yêu quê hương đất nước, góp phần hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân của địa phương hàng năm.

Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền hội CCB xã được hội cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Hội CCB tỉnh, UBND huyện biểu dương,

khen thưởng. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB xã Đức Hợp tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, lan tỏa và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, đóng góp xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy